



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๙-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวัน ที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ศึกษาศาสตร์ มศว ทาบตามเจ้าตำหรับแห่งการคิด Mind Maps อบรมครูไทยกว่า 500 คน

ศึกษาศาสตร์ มศว ทาบตามเจ้าตำหรับแห่งการคิด Mind Maps อบรมครูไทยกว่า 500 คน หวังเปลี่ยนครูให้เรียนรู้การพัฒนาสมองสองซีก ย้ำถ้าไม่เปลี่ยนความคิด สร้างสรรค์เด็กไทยวิกฤติแน่

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะศึกษาศาสตร์มศว มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2552 เราจึงใช้โอกาสนี้เปิดแนวคิด กระตุ้นสังคมการศึกษาโดยจัดงานด้านการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในวันที่ 19-20 กันยายน 2552 คณะศึกษาศาสตร์มศว จัดงานใหญ่ด้านการศึกษ้อีกครั้ง ถือเป็น การปฏิรูปการเรียนรู้ของบรรดาผู้บริหาร ครู พ่อแม่อย่างแท้จริง เราเปิดอบรมเรื่อง "การเรียนรู้ การสอนในโลกใหม่ยุคแห่งสมอง" (Teaching and Learning in the Brain New World) ขึ้น โดย ได้เชิญ ศ.ดร. โทนี บูซาน เจ้าตำหรับแห่งการคิดโดยใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่า Mind Maps ซึ่งเป็น เครื่องมือในการคิดที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้ เทคนิค Mind Maps "ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่ว โลก ซึ่งในเมืองไทยส่วนใหญ่จะมีการแปลหนังสือที่ศ.ดร.โทนี บูซาน เขียนกันอย่างแพร่หลาย แต่ ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยพบเจอเจ้าตำหรับแห่งการคิดโดยใช้เครื่องมือ Mind Maps มาก่อนเลย และการอบรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ศ.ดร.โทนี บูซาน มาพูดและให้ความรู้ด้านการศึกษา โดยใช้ ฐานคิดด้านสมองและใช้เครื่องมือ Mind Maps เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการคิด ให้กับครูไทยทุกคนที่เข้าร่วมงาน ที่ผ่านมาเขาจะเดินทางมาเมืองไทยเพื่ออบรมให้กับภาคธุรกิจ การบริหารจัดการ

"แต่ก่อนเรามักจะคิดว่าเด็กฉลาดต้องเป็นเด็กที่อ่านหนังสือเก่ง บวกเลขได้เร็ว แต่ ในโลกยุคใหม่ความคิดเริ่มเปลี่ยนไป เรามองว่าคนมีความฉลาดหลายด้าน การที่สังคมไทย แต่เดิมมองว่าเด็กเก่งต้องอ่านหนังสือเก่ง บวกเลขเก่ง ทำให้ไปจำกัดกรอบศักยภาพของ เด็ก ซึ่งเด็กแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนกัน บางคนเก่งด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา การจะ ทำให้เด็กคนหนึ่งมีความเก่ง ความฉลาดในหลายด้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเรียนรู้เรื่อง สมอง โดยเฉพาะการใช้สมองทั้งสองซีกเพื่อให้เด็กเกิดความสมดุลแห่งชีวิต โลกยุคนี้เด็ก จะเก่งเพียงด้านเดียวไม่ได้อีกแล้ว หรือคนจะฉลาดเพียงแค่การอ่านออกเขียนได้ หรือเก่ง วิชาการความรู้เพียงด้านเดียวไม่ได้แล้ว แต่ต้องทำให้คนยุคนี้มีความเฉลียว มีความสุข และเก่งหลายๆ ด้าน ต่อแต่นี้ไปเด็กที่เก่งด้านวิชาการจะเก่งกีฬา เก่งวาดรูป เล่นดนตรีเก่ง เข้าสังคมเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การพัฒนาสมองทั้งสองซีกซ้ายและขวามีความสำคัญ อย่างยิ่ง แต่เดิมครูไทย พ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจจะสนับสนุนเด็กด้านเดียว ส่วนใหญ่ เน้นวิชาการสมองเด็กจะถูกพัฒนาด้านเดียวคือสมองซีกซ้าย ส่วนสมองซีกขวาที่มีเรื่อง ของจินตนาการ ความสุข ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ความรู้สึก ความสวยงามความ งดงามจึงไม่ได้รับการพัฒนาและไม่ได้ใช้ เมื่อไม่ใช้บ่อยเข้าสมองซีกนี้ก็จะฝ่อลงๆ กลจักร สำคัญที่ทำให้สมองทั้งสองซีกของเด็กไทยพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพคือครู และพ่อแม่ ครูและพ่อแม่จึงต้องมีความเข้าใจในส่วนนี้ ต้องรู้เรื่องความสามารถของสมองและสมอง สองซีกมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร จัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดหลายๆ แบบทำ

อย่างไร มีวิธีสอนที่เอื้อต่อการให้เด็กไทยได้คิด ได้ลงมือทำและต้องรู้จักโยงไปถึงเนื้อหา และจำได้ด้วย ซึ่ง Mind Maps จะเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก"

นางสาวพัฒนา ชัชพงศ์ ประธานโครงการอบรมเรื่อง การเรียนการสอนในโลกใหม่ยุคแห่ง สมอง อาจารย์ประจำสาขาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าว ว่าการอบรมในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญการเรียนรู้ของเด็กไทยเราอยากเห็นภาคเอกชนอื่นๆ ให้การสนับสนุน การศึกษาไทยให้มากขึ้น เพราะลำพังหน่วยงานราชการ สถาบันอุดมศึกษาจะทำการเปลี่ยนแปลง หรือปฏิรูปการศึกษาใดๆ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากภาคเอกชน ถือเป็นความโชคดีของสังคมไทยที่ ศ.ดร.โทนี บูชาน ให้การตอบรับเพราะที่ผ่านมาเขาจะเป็นที่ปรึกษา ให้หน่วยงานภาคเอกชน ให้รัฐบาลซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ แต่มาคราวนี้เขามาอบรมให้ครูไทย สืบเนื่อง จากมศว อยากจุดประกาย เปลี่ยนวิธีเรียนวิธีสอนของบรรดาครูไทยทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดว่าจะ เป็นครู อาจารย์ในระดับใดสามารถเข้าร่วมอบรมได้ทุกระดับ ขณะนี้มีครูกทม. ครูการศึกษาขั้น พื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครูจากโรงเรียนเอกชน ตลอดถึงครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา การประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีครูไทยเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า 500 คน

"ในวันที่ 19 กันยายน 2552 ศ.ดร.โทนี บูชานจะอบรมในหัวข้อ ก้าวเข้าสู่โลกใหม่ ในยุคแห่งสมอง วิถีคิดด้านความคิดสร้างสรรค์ การสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน สอนให้น้อย แต่เรียนรู้ให้มากขึ้น และ Mind Maps เครื่องมือของสมอง ในวันที่ 20 กันยายน 2552 อบรมและลงมือปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง ออกแบบระยะเวลาในการสอน ความคิดสร้างสรรค์/ การคิดสังเคราะห์ ภาพเพิ่มพลังการเข้าใจและความจำ สาธิตการสอนในโลกใหม่ยุคแห่ง สมอง จัดขึ้น ณ โรงแรมเอเชีย พญาไท กรุงเทพฯ"

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย ราฟิ่ง Rewriter : ชาติชาย ราฟิ่ง

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>